



## ธนาคารชาวบ้าน

นโยบายกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาลถือเป็นอีกหนึ่งในการจุดประกายให้ชาวบ้านเรียนรู้วิธีการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบางชุมชนหลังได้รับเงินมาแล้ว เกิดแนวความคิดในการขยายกิจกรรมเพื่อไปสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ... **คุณลักษณะ วรณานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส.** บอกว่า แนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายของ ธ.ก.ส. ที่ต้องการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่เกษตรกรชั้นเล็กและยากจน รวมไปถึงแรงงานรับจ้างทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท เพราะที่ผ่านมามีคนกลุ่มนี้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพราะข้อจำกัดทางด้านกฎหมายรวมถึงข้อบังคับของแต่ละธนาคารกำหนด เช่น หลักประกันไม่เพียงพอ มีรายได้..ที่อยู่อาศัยไม่แน่นอน ที่สำคัญธนาคารไม่รู้จักลูกค้ารายนั้น ๆ จึงไม่สามารถการันตีพฤติกรรมว่า คน ๆ นั้นเป็นคนดี ซื่อสัตย์มีความตั้งใจทำมาหากินจริงหรือไม่?

**คุณลักษณะ** ย้ำว่าชุมชนจะเป็นผู้หาคำตอบเหล่านี้ได้ดีกว่าธนาคาร... เพราะส่วนใหญ่ใกล้ชิดและรู้จักกันดี.. รู้ว่าคนนั้น บ้านนั้นเป็นอย่างไร?สมควรได้รับความช่วยเหลือหรือให้การส่งเสริมอะไรจึงจะเหมาะสมและตรงกับความต้องการ สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป็นการระเบิดจากข้างในของคนในชุมชนเอง

ซึ่งสิ่งที่ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการคือการต่อยอดทั้งในรูปแบบของการให้บริการสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนในเรื่องการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ การระดมทุนจากสมาชิก การออม การจัดทำบัญชี การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นต้น จนปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านที่ ธ.ก.ส.เข้าไปสนับสนุนแล้วทั้งสิ้น 39,191 กองทุน ในจำนวนนี้สามารถยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วถึง 265 แห่ง

ก้าวต่อไปคือ ธ.ก.ส.ได้จัดเตรียมงบประมาณจำนวน 62.5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2,500 เครื่อง แก่กองทุนหมู่บ้านที่ ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุน โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงกับ ธ.ก.ส. ได้ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนหมู่บ้านสามารถพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร เช่น การให้บริการกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ มีการปิดบัญชีที่เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการขยายตลาดสินค้าของชุมชนสู่ภายนอก เป็นต้น ... ปัญหาที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ทั้ง ๆ ที่ต้องการเงินเพียงเล็กน้อยมาลงทุนประกอบอาชีพ หรือนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ลูกเปิดเรียน..เป็นเหตุให้ต้องไปพึ่งพาเงินนอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูง ๆ และกลายเป็นภาระหนักในที่สุด... คือบทสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม... ฉะนั้นบทบาทของกองทุนหมู่บ้านในวันนี้คือการลบเส้นกั้นพรมแดนทางการเงินที่วางไว้ เพราะนี่คือธนาคารของชาวบ้านที่จะตอบโจทย์ของชาวบ้านได้ดีที่สุด

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●

วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. "เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"